

Nếu không có quyền truy cập đã được thiết lập, nhân viên chỉ có thể xem tab “Cài đặt khu vực” trong mục “Khu vực, giá ước và vé trọn gói”

Tên danh mục	Tên của quyền truy cập	Những phần, tab, chức năng nào của bảng điều khiển sẽ có thể truy cập?	Ghi chú
<b>Cài đặt</b>	Quyền truy cập vào cài đặt tổ chức	Cung cấp toàn quyền truy cập vào tab "Cài đặt tổ chức" và "Cơ sở kiến thức" trong phần "Cài đặt" với khả năng thực hiện thay đổi.	
	Truy cập tab Vai trò và Quyền	Chỉ cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào tab "Vai trò và quyền truy cập của người dùng" trong phần "Người dùng" với khả năng tạo vai trò / nhóm truy cập mới và chỉnh sửa các vai trò / quyền truy cập đã được tạo.	
<b>Tài khoản</b>	Truy cập tới các tài khoản	Cho phép truy cập đầy đủ vào tab "Tất cả tài khoản" và tab "Vai trò và quyền truy cập trong CAP" với khả năng chỉnh sửa chúng.	Để có thể thay đổi chiết khấu cá nhân cho người dùng, bạn cần bật các quyền như "Quyền thay đổi mức giảm giá cho tài khoản" và "Truy cập vào "Tài khoản"".
	Cho phép khôi phục mật khẩu	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Tất cả tài khoản". Tên người dùng có thể được tìm thấy qua phần tìm kiếm. Có thể xem tên người dùng, cấp độ và chiết khấu, số dư, ngày đăng ký. Để cài đặt lại mật khẩu, bạn cần nhấn vào mũi tên đối diện với thông tin đăng nhập, để có thể mở profile của người dùng.	
	Có thể chỉnh sửa mức giảm giá tài khoản	Cung cấp khả năng thay đổi % chiết khấu cá nhân cho người dùng.	
	Có thể tạo người dùng	Cấp quyền tạo tài khoản người dùng trong tab "Tất cả tài khoản".	

<b>Bản đồ</b>	Cho phép kích hoạt PC bằng tài khoản kỹ thuật	Cấp quyền đăng nhập tài khoản support từ bản đồ câu lạc bộ.	Để có quyền truy cập vào phần bản đồ câu lạc bộ và có thêm khả năng cài đặt tất cả các quyền hợp lý trong phần này, bạn bắt buộc phải kích hoạt quyền “Truy cập vào “Bản đồ””.
	Truy cập tới Live chat	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Chat".	
	Truy cập vào phiên trả sau	Cho phép bắt đầu phiên trả sau từ bản đồ câu lạc bộ.	
	Truy cập tới Quản lý SENET Boot	Cấp quyền bật / tắt chế độ superuser trên PC từ bản đồ câu lạc bộ. Đồng thời cho phép truy cập tới tab "Cài đặt SENET Boot" trong mục "Cài đặt".	
	Truy cập tới tính năng chuyêntập	Cung cấp quyền truy cập tới lệnh “Tải file / thư mục từ một PC khác”.	
	Cho phép thêm PC mới	Cung cấp khả năng thêm một PC mới bằng cách nhấn vào "dấu cộng" trong chế độ kỹ thuật của bản đồ câu lạc bộ.	
	Có thể chỉnh sửa máy trạm	Cung cấp quyền truy cập vào chế độ kỹ thuật của bản đồ câu lạc bộ.	
	Truy cập vào bản đồ câu lạc bộ	Cung cấp quyền truy cập vào chế độ quản lý của phần "Bản đồ câu lạc bộ", với khả năng gửi một số lệnh.	
<b>Thu ngân</b>	Truy cập toàn bộ mục “Thu ngân”	Cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào phần “Thu ngân” với khả năng thực hiện các hoạt động khác nhau trong đó. Tuy nhiên, sẽ không có khả năng bán hàng hóa / dịch vụ.	Để có quyền truy cập vào mục "Thu ngân" và có khả năng cài đặt tất cả các quyền hợp lý trong phần này, bạn bắt buộc phải kích hoạt "Truy cập vào “Thu ngân””.
	Có thể xóa phiếu chơi phiên trả sau	Cung cấp khả năng xóa phiếu chơi phiên trả sau chưa đượcthanh toán trong mục Thu ngân.	
	Có thể nạp tiền vào máy thu ngân	Cung cấp khả năng thêm tiền vào quày thu ngân.	

	Có thể rút tiền từ máy thu ngân	Cung cấp khả năng rút tiền từ quầy thu ngân.	
--	---------------------------------	--	--

<b>Cài đặt câu lạc bộ</b>	Có thể chỉnh sửa vé trọn gói	Cấp quyền thêm và chỉnh sửa vé trong tab "Cài đặt vé trọn gói".
	Có thể xóa vé trọn gói	Cấp quyền xóa vé trong tab "Cài đặt vé trọn gói".
	Truy cập tới giá cước	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Cài đặt giá cước" trong phần "Khu vực, giá cước và vé trọn gói" với khả năng thực hiện các thay đổi.
	Có thể xem shop	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Đơn hàng" trong phần "Shop" với khả năng thực hiện thay đổi.
	Quyền chỉnh sửa thể sản phẩm / dịch vụ	Cung cấp cơ hội tạo và chỉnh sửa thể cho hàng hóa / dịch vụ trong mục "Shop". Có thể bổ sung thêm danh mục mới, nhưng sẽ không có khả năng xóa đi danh mục đó.
	Truy cập vào nội dung	Cung cấp toàn quyền truy cập vào tất cả các tab và tùy chọn trong mục "Ứng dụng và trò chơi" với khả năng thực hiện thay đổi.
	Quyền thực hiện xóa sổ mặt hàng	Trao quyền xóa sổ hàng hóa.
	Có thể chỉnh sửa khu vực	Cung cấp khả năng tạo và chỉnh sửa các khu vực trong câu lạc bộ.
	Quyền truy cập vào thông tin phản hồi	Cung cấp toàn quyền truy cập vào tab "Phản hồi" trong mục "Tài khoản" với khả năng chỉnh sửa.

	Quyền truy cập tới Chương trình khách hàng thân thiết	Cho phép thiết lập chương trình khách hàng thân thiết và thêm các thay đổi vào chương trình đó.	
	Cho phép cập nhật tới cài đặt hạn chế truy cập PC	Cung cấp quyền truy cập vào tab “Hạn chế truy cập PC đối người dùng” trong mục “Cài đặt” với khả năng thực hiện thay đổi.	
	Truy cập Tin tức	Cung cấp toàn quyền truy cập vào mục "Tin tức" với khả năng thực hiện các thay đổi.	
	Truy cập vào Torrents	Cung cấp quyền vào tab "Torrents" trong mục "Ứng dụng và trò chơi".	
	Truy cập vào Shop	Cấp quyền xem mục "Shop". Sẽ không có khả năng thêm thẻ hàng hóa và dịch vụ và không có khả năng thay đổi chúng, tuy nhiên, có thể bật / tắt tính sẵn có của các sản phẩm trong câu lạc bộ và hiển thị sản phẩm trong Giao diện khách hàng. Ngoài ra, có thể thêm các danh mục hàng hóa / dịch vụ mới hoặc chỉnh sửa các danh mục hàng hóa / dịch vụ đã được tạo.	
	Có thể xem vé	Cấp quyền xem tab "Cài đặt vé trọn gói" trong mục "Khu vực, giá cước và vé trọn gói". Sẽ không có khả năng thêm vé mới hoặc chỉnh sửa vé đã tạo.	
<b>Thống kê</b>	Truy cập vào lịch sử phiên	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Lịch sử phiên" trong mục "Tài khoản".	

	Truy cập vào lịch sử số dư tài khoản	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Lịch sử số dư tài khoản" trong mục "Tài khoản".	Để có thể đóng vé trọn gói của người dùng, bạn cần kích hoạt các quyền như "Truy cập vào Lịch sử vé trọn gói" và "Khả năng đóng vé trọn gói".
	Có thể tải xuống báo cáo người dùng	Cung cấp khả năng tải xuống các báo cáo trong mục "Thống kê".	
	Truy cập vào thống kê Lượng tải của câu lạc bộ	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Lượng tải của câu lạc bộ" trong mục "Thống kê".	
	Quyền truy cập tới phần thanh toán vé trọn gói	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Lịch sử vé trọn gói" trong mục "Tài khoản". Đồng thời, sẽ không thể đóng chúng.	
	Khả năng đóng vé trọn gói	Cấp quyền đóng vé trọn gói cho người dùng trong tab "Lịch sử vé trọn gói" trong mục "Tài khoản".	
	Truy cập vào Lịch sử phiếu	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Lịch sử phiếu" trong mục "Tài khoản".	
	Truy cập vào thống kê ứng dụng	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Sử dụng ứng dụng và trò chơi" trong mục "Thống kê".	
	Truy cập vào thống kê	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Báo cáo" và "Ca thu ngân" trong mục "Thống kê".	
	Truy cập vào IP log máy trạm	Cung cấp quyền truy cập vào tab "IP Log" trong mục "Thống kê".	
	Quyền truy cập vào các phiên làm việc của nhân viên	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Ca thu ngân" trong mục "Thống kê".	
<b>Đặt giữ chỗ</b>	Truy cập hủy giữ chỗ	Cung cấp quyền hủy đơn đặt giữ chỗ.	
	Truy cập để tạo đặt giữ chỗ	Cung cấp khả năng tạo đặt giữ chỗ.	

	Có thể xem các khoảng thời gian đặt giữ chỗ	Cấp quyền xem lịch hoạt động của công đặt giữ chỗ trong phần “Cài đặt” mục “Đặt giữ chỗ”, nhưng không có khả năng chỉnh sửa.	Để có quyền truy cập vào mục "Đặt giữ chỗ" và có khả năng thiết lập tất cả các quyền hợp lý trong phần này, bạn bắt buộc phải kích hoạt quyền truy cập "Truy cập để xem đặt giữ chỗ".
	Có thể chỉnh sửa khoảng thời gian đặt giữ chỗ	Cấp quyền chỉnh sửa lịch hoạt động của công đặt chỗ online trong tab "Cài đặt" của mục "Đặt giữ chỗ".	
	Có thể xem đơn đặt chỗ	Cung cấp quyền truy cập vào mục "Đặt giữ chỗ" và cấp quyền xem tất cả các đơn đặt chỗ. Không thể tạo / hủy đặt chỗ.	
	Có thể chỉnh sửa đơn đặt chỗ	Cung cấp cơ hội tạo đơn đặt chỗ cho khách hàng.	
	Khả năng ngừng giữ chỗ trước thời hạn	Cung cấp quyền hủy đặt giữ chỗ trước thời hạn.	
<b>In tài liệu</b>	Truy cập vào cài đặt giá cước in	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Giá in" với khả năng chỉnh sửa.	Để có quyền thêm / xóa máy in, tạo / chỉnh sửa giá in, ngoài việc kích hoạt quyền truy cập tương ứng vào các tab này, bạn cũng cần kích hoạt “Truy cập in tài liệu”.
	Truy cập in tài liệu	Cung cấp quyền truy cập vào mục "In tài liệu" và tab "Lịch sử in".	
	Toàn quyền truy cập vào máy in	Cung cấp quyền truy cập vào tab "Máy in" với khả năng thực hiện thay đổi.	